
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   คร้ังที่ ๓ /256๗ 

วันจันทรท่ี์ ๑๐ มิถุนายน  พ.ศ.256๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
.................................................................................. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชัยยุทธ  โกละกะ 
๒. นายประทีป  บุญชู 
๓. นายณรงค์ บัวแก้ว 
๔. นายมนตรี  บุลัง 
๕. นางลัดดาวัลย์  สุภากุล 
๖. นางวิลาวัลย์  สุบรรณ 
๗. นางสาวณัชชา  โสมสุข 
๘. นางสลาเหม๊าะ  แสงศรี 
๙. นายประกอบพงศ์  มะหะหมัดอาลี 
๑๐. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์เกิด 
๑๑. นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว 
๑๒. นางวณิชชา  เด่ียววาณิชย์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายสิริพล  ใจงาม 
๒. นายชัยนาถ  โกละกะ 

ผู้เข้าร่วมประชุม   ๑. นางศศิณัฏฐ์  พิชัยรัตน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
    ๒. นางสาวชนิกานต์  พุทธารักษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น. 
ระเบียบวาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 นางวณิชชา เด่ียววาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกท่าน พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งนี ้เป็นวาระปกติที่ต้อง
ดำเนินการ ซึ่งทางโรงเรียนมีข้อราชการที่ต้องดำเนินการ เพื่อรองรับการการปฏิบัติราชการของโรงเรียน 
แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๒ ท่าน ซึ่งมารับตำแหน่งใหม่เมื่อวันท่ี ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๖๗ คือ 
นางศศิณัฏฐ์  พิชัยรัตน์ และนางสาวชนิกานต์  พุทธารักษ์ 
 เชิญนายชัยยุทธ  โกละกะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวต้อนรับและพบปะ
พูดคุยคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน  
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม    ครั้งท่ี ๒ /256๗ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๙ มีนาคม  พ.ศ.256๗ 

๑. การรับนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๗  
๒. การมอบเงินทุนการศึกษาประจำปี 
๓. การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี การยกเลิกให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่
เวรรักษาการณ์ท่ีโรงเรียน 
๔. แนวโน้มความขาดแคลนและความต้องการอัตรากำลัง 
๕. การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๖. การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 

มติที่ประชุม  รับรอง 



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑. จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๗  

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน 
อนุบาล ๑๒๐ ๕ 
ประถมศึกษา ๔๙๓ ๑๙ 
มัธยมศึกษา ๑๖๓ ๗ 

รวม ๗๗๖ ๒๙ 
จำนวนนักเรียนที่ลดลง เนื่องจากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เมื่อมีการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ท่ี

สามารถจะเลื่อนชั้นหรือมีผลการเรียนเป็น ๐/ร/มส นักเรียนจะไม่มาดำเนินการสอบแก้ตัว บางคนก็ออก
กลางคัน ไม่สามารถติดต่อได้ บางคนก็มาขอย้ายไปเรียน กศน. เพื่อการประกอบอาชีพ   สำหรับนักเรียนใน
ปัจจุบันเป็นนักเรียนท่ีมีความสนใจในการเรียนดี  มีผลการเรียนดี 
มติที่ประชุม  รับทราบ  ขอให้โรงเรียนเน้นการเรียนและช่วยเหลือเด็ก ลดการออกกลางคันไปด้วย 

๒. แจ้งผลการย้ายขอข้าราชการครู  
ท่ี ชื่อ - สกุลครูขอย้าย วิชาเอกที่ขอย้าย ผลการย้าย 

๑ คุณครูณิชา  มีแสง การศึกษาปฐมวัย ได้ย้ายไปปทุมธานี เขต ๑ 
๒ คุณครูขนิษฐา กาบขุนทด การศึกษาปฐมวัย ย้ายไปสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 
๓ คุณครูฐานิตา  แก้วมหา การศึกษาปฐมวัย ไม่ได้ย้าย 
๔ คุณครูทิยา  บัวมณี คณิตศาสตร์ ย้ายไปสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 
๕ คุณครูนงลักษณ์ ทองสีสัน ภาษาไทย ไม่ได้ย้าย 
๖ คุณครูอ้อมใจ  อร่าม คหกรรม ไม่ได้ย้าย 
๗ ว่าท่ี รต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ นาฎศิลป์ ไม่ได้ย้าย 

 ๑. ตำแหน่งท่ีได้ย้ายไป ขณะนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรรคืนมา คาดว่าหลังการสอบบรจุ
ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗  คงจะได้รับการจัดสรรมาแทน 

๒. การขอลาออกจากราชการของข้าราชการครู เมื ่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗  จำนวน      
๑ ราย คือ  คุณครูพัชรา  จามพัฒน์  วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา ยังไม่สามารถจัดสรรคืนได้เพราะเป็น
การลาออกในปีเกษียณ 

๓. การขอเปลี่ยนสายงาน นางณฐมน แก้วอำดี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ขออนุญาตไปสอบ
เปล่ียนสายงาน ศึกษานิเทศก์  สังกัด สพม.สุราษฎร์ธานี-ชุมพร  ขอรับย้าย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 
มติที่ประชุม  รับทราบ     

๓. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดำเนินการไปแล้วเมื่อวัน
เสาร์ท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗  โดยได้ดำเนินการมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้กับ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มาประชุมในวันดังกล่าว ได้ชี้แจงทำความเข้ากับผู้ปกครองนักเรียนเรื่องระเบียบการแต่
กาย ทรงผม การปฏิบัติตนของนักเรียน และชี้แจงการทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน ในวงเงิน ๑๖๐ บาท 
(ค่าชดเชยอุบัติ ๔๐๐๐ บาท/ครั้ง,เสียชีวิต  ๔๐,๐๐๐ บาท) ผู้ปกครองทุกคนเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี  การแต่งกายชุดลูกเสือของนักเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำ google form ให้ผู้ปกครองนักเรียน
เลือกให้นักเรียนแต่งกาย สรุปผล ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ ๔๐ ให้นักเรียนใส่ชุดพละ ผ้าพันคอและหมวก 
โรงเรียนฯ จึงได้ให้นักเรียนแต่งกายตามความประสงค์ของผู้ปกครอง และจากการสอบถามนักเรียนส่วนใหญ่
ก็มีความสุขท่ีได้แต่งชุดลูกเสือแบบนี้ ด้วยเหตุผลว่า ไม่ร้อน ไม่อึดอัด 



มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อการพิจารณา 
   ๔. การเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับเอกสารการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๗  จำนวน  ๕  รายการ ประกอบด้วย 
  ๑. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ 
  ๒. หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 
  ๓. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๙ กลุ่มสาระ 
  ๔. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
  ๕. ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 
โดยผู้อำนวยการโรงเรียนช้ีแจงนำเสนอโดยแจกแจงรายละเอียดในประเด็นสำคัญๆ ให้คณะกรรมการฯ ได้รับ
ทราบท้ังแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนและผลการดำเนินงานของโรงเรียน ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
 ๕. การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีพิเศษ) ตาม
หนังสือที่ ศธ ๐๔๑๖๓/๒๓๐๐  ลงวันที่ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๗ เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู(การย้ายกรณีพิเศษ) ในรายของ นางภาวนา  วิจิตร  ตำแหน่งครู ชำนาญการ
พิเศษ  วิชาเอก ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว  สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒  ขอย้าย
กรณีพิเศษเพื่อติดตามคู่สมรส  
 สืบเนื่องจากกรณีการขอเปลี่ยนตำแหน่งของ นางณฐมน แก้วอำดี   วิชาเอก ภาษาอังกฤษ มีการ
เปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  สังกัด สพม.สุราษฎร์ธานี -ชุมพร  ทำให้ตำแหน่งว่างลงและ
โรงเรียนได้เสนอขอขอรับย้าย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่ได้มีการรับย้ายมาทดแทน  
 ดังนั้น ในรายของ นางภาวนา  วิจิตร  ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ  วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
สาขาวิชาเดียวกันตรงกับสาขาวิชาที่โรงเรียนได้เสนอรับย้าย  จึงเห็นสมควรรับย้ายข้าราชการครูรายนี้ เป็น
กรณีพิเศษ  ตามท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ แจ้งเสนอให้เพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบตามเหตุผลของการรับย้ายนางภาวนา  วิจิตร  ตำแหน่งครู ชำนาญการ
พิเศษ  วิชาเอก ภาษาอังกฤษ  เพื่อลดภาวะขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 

 ไม่มี 
นายชัยยุทธ  โกละกะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานกล่าวขอบคุณ

คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน  ท่ีเข้าร่วมประชุมและขอให้ทุกคนร่วมกันดูแลช่วยเหลือโรงเรียนให้ดีท่ีสุด  

ปิดประชุม  เวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
                                                                            
 ลงช่ือ.................................ผู้บันทึกการประชุม ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้ว)       (นางวณิชชา  เด่ียววาณิชย์) 
ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 


